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	 ปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	พวกเราก้าวเข้ามาเป็น	นสิติใหม่คณะเกษตร	คณะทีใ่หญ่ทีส่ดุของมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	 คณะท่ีเพิ่งจะเปล่ียนช่ือ	 จากคณะกสิกรรมและสัตวบาล	 มาเป็นคณะเกษตรได้แค่	

๒	ปี	เปลี่ยนชื่อปริญญา	จากกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต	(กส.บ)	มาเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต	หรือ

ค�าย่อ	วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	เป็นรุ่นที่	๒	เช่นกัน	พวกเราเป็นนิสิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย	ที่มีการ

คิดคะแนนเฉล่ียจากระบบอังกฤษ	 (คิดคะแนนด้วยเปอร์เซ็นต์)	 มาเป็นระบบอเมริกัน (คิดคะแนน

เป็นเกรด)	 นิสิตปี	 ๑	 ในปี	 ๒๕๑๐	 มีรุ่นพี่ปีสุดท้าย	 ที่จะจบการศึกษาพร้อมกันถึง	 ๒	 รุ่น	 คือพี่ปี	 ๔

(KU 24)	และพี่ปี	๕	(KU 23)	พวกเราจึงถูกรับน้องอย่างอ่วมอรทัย	พวกเราเป็นรุ่นที่เข้ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด	คือ	ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

อย่างกระทันหัน	 จากหม่อมหลวงชูชาติ	 ก�าภู	 มาเป็นศาสตราจารย์อินทรี	 จันทรสถิตย์	 ในชั่วเวลา

เพียงไม่กี่เดือน	 คิดย้อนหลังไปก็ใจหาย	 เพราะพวกเราเองก็คือส่วนหนึ่งของสาเหตุท่ีท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงเช่นกัน

คณะเกษตร : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
KU 27

สุวิทย์ เฑียรทอง
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คณะเกษตรยิ่งใหญ่มาแต่อดีต

	 พวกเรานิสิตที่เข้ามาเรียน	 เป็น	 KU	 27	 ในคณะท่ีตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อก�าเนิดของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ความยิง่ใหญ่ของคณะเรา	ทีผ่ลิตบณัฑติทางด้านเกษตรศาสตร์เป็นแห่งแรก

ของประเทศไทย	 ถึงขั้นมีผู้สอบชั้น	 ม.๘	 เป็นที่	 ๑	 ของประเทศไทย	 สายวิทยาศาสตร์	 สมัครเลือก

เข้าเรียนในคณะกสิกรรมและสัตวบาล	 เป็นอันดับ	 ๑	 ท่านผู้น้ี	 คือ	 นายกระจ่าง	 พันธุมนาวิน	

ซึ่งสอบได้ที่	๑	ของประเทศไทย	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๙	จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	เลือกสอบเข้าเรียน

ในคณะกสิกรรมและสัตวบาลเป็นอันดับ	๑	จึงเป็น	KU	รุ่น	๑๖	ท่าน	คือ	ศ.ดร.กระจ่าง	พันธุมนาวิน	

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และภายหลังได้โอนมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	

ความยิ่งใหญ่ของคณะเกษตรแม้กระทั่งในปัจจุบัน	คณะเกษตรของเรา	ก็มีส่วนที่ท�าให้มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ได้รบัการจดัอนัดบั	(Ranking)	ความเป็นเลศิทางวชิาการด้านเกษตรศาสตร์และป่าไม้

จาก	Quacquarell	Symonds	(QS)	ประเทศอังกฤษ	เป็นอันดับ	๑	ของกลุ่มประเทศอาเซียน	และ

เป็นอันดับ	๔๗	ของโลกในปี	ค.ศ.	๒๐๑๖

ชาว KU 27 คณะเกษตรเมื่อแรกเข้า

	 จากรายชือ่และภาพในหนงัสอืพระพริณุฉบบัรบัน้องใหม่	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	เพือ่นเราในคณะเกษตร

เม่ือแรกเข้ามีจ�านวนทั้งสิ้น	 ๓๕๑	 คน	 ในจ�านวนนี้มีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน	 คือ	 ลาว	

มาเรียนด้วยจ�านวน	๓	คน	คือ	ท้าวค�าเกียบ	บาค�า	ท้าวศรีมงคล	วิไลสาร	และท้าวสุวรรณถาวงศ์	

อุน่ค�า	เพือ่นชาวลาวท้ังสามคนนีม้าเรยีนกบัเราเพียงปีเดยีว	กไ็ปเรยีนต่อในต่างประเทศ	คอื	ประเทศ

ฝรัง่เศส	เมือ่ส้ินสุดการเรยีนในชัน้ปีที	่๑	พวกเราหลายคนได้ออกไปสอบเอ็นทรานซ์ใหม่ในมหาวทิยาลยั

ต่างๆ	 โดยเฉพาะเลือกสอบเข้าเรียนทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือบางคนได้รับทุนไปศึกษาต่อ
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ยังต่างประเทศ	ดงัน้ัน	เราจงึมีเพือ่นร่วมรุน่	KU	27	ในส่วนคณะเกษตรของเราทีเ่ป็นแพทย์	ทนัตแพทย์	

นักวิทยาศาสตร์	วิศวกร	สถาปนิก	นักบัญชี	ข้าราชการสายปกครอง	ฯลฯ	หลายคน	ซึ่งบางคนที่ได้

พบกันภายหลังก็ยังซาบซึ้งจ�าได้ดีว่าเคยลิ้มรสของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่ามี

รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไร	แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ	 ก็ตาม	และยังมีอีกกรณีหนึ่ง	 คือ	 เพื่อนเรา

จ�านวน	 ๕-๖	 คนได้ย้ายจากคณะเกษตรไปเรียนในคณะอื่นๆ	 ของมหาวิทยาลัยฯ	 ด้วยเห็นว่าตนเอง

ไม่เหมาะที่จะเรียนในคณะเกษตร	ในขณะเดียวกัน	เมื่อมีคนย้ายคณะออกไป	ก็มีเพื่อนจากคณะอื่นๆ	

ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยเช่นกันท่ีย้ายเข้ามาเรียนในคณะเกษตร	 แต่พวกเรามักไม่รู ้สึกถึงความ

แปลกแยกแต่อย่างใด	เพราะระบบ	seniority	และระบบการอยูห่อพกัของมหาวทิยาลยั	ช่วยหล่อหลอม

ให้พวกเราเป็นหน่อเนือ้เดยีวกนั	รกัใคร่กนัในรุน่	ในปี	มากกว่าทีจ่ะถอืเอาคณะทีสั่งกดั	เป็นทีย่ดึเหน่ียว

ลืมเล่าให้ฟังไปนิดหนึ่งว่า	ในจ�านวนนิสิตคณะเกษตรปี	๑	รุ่น	๒๗	จ�านวน	๓๕๑	คน	แบ่งเป็นนิสิตชาย	

๒๖๔	 คน	 และนิสิตหญิง	 ๘๗	 คน	 มีเกร็ดเล็กน้อยที่มีผู้ท�าสถิติไว้ว่า	 เพื่อนชายหญิงในคณะเกษตร

ของเรา	แต่งงานกันเองในรุ่นเพียง	๑๐	คู่	เท่านั้นเอง

	 ขอเล่าต่อเพิม่เตมิถึงเรือ่งของคณะเกษตรในปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	คณะเกษตรมคีณบด	ีคอื	ดร.บรรเจดิ	

คตกิาร	เปิดสอนในระดบัปรญิญาตร	ี๘	แผนกวชิา	คอื	เกษตรนเิทศ	(ส่งเสรมิการเกษตร)	เกษตรกลวธิาน	

คหกรรมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์การอาหาร	 ปฐพีวิทยา	 กีฏวิทยาและโรคพืช	 พืชศาสตร์	 (พืชไร่นา 

พืชสวน ไม้ผล)	 สัตวบาล	นอกจากนี้	 คณะเกษตรยังมีสถานีฝึกนิสิตของคณะที่ต่างจังหวัด	 ๔	แห่ง	

คือ	สถานีฝึกนิสิตศรีราชา	สถานีฝึกนิสิตทับกวาง	สถานีฝึกนิสิตปากช่อง	และสถานีฝึกนิสิตสุวรรณ

วาจกกสิกิจ

	 ส�าหรบัเมเจอร์ยอดฮติในช่วงทีพ่วกเราเรยีนในช้ันปีที	่๑-๔	มนิีสิตสมคัรเข้าเรยีนมากไล่เรีย่กนั	

จะห่างกนักไ็ม่มากน้อยกว่ากนันกั	มปีฐพวีทิยา	กฏีวทิยาและโรคพชื	พชืศาสตร์	(พชืไร่นาและพชืสวน) 

ซึง่กน่็าจะเป็นเพราะเมเจอร์ดงักล่าว	มลีกัษณะงานทีบ่่งบอกถงึความเป็นตวัตนของการเป็นนักเกษตร	

ที่เป็นรูปธรรมมากกว่า	 major	 อื่นๆ	 และมีทีท่าว่าจะหางานได้ง่าย	 ซ่ึงจริงๆ	 แล้วเมเจอร์สัตวบาล

ก็ควรจะมผีูเ้รยีนมากไม่ย่ิงหย่อนกว่า	๓	เมเจอร์แรกดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น	แต่ด้วยความทีผู่เ้รยีนเมเจอร์

สัตวบาล	 จะต้องมีใจรัก	 ชอบลุย	 และสนใจที่จะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูสัตว์	 ซ่ึงดูจะเป็น

งานที่หนักและบางคนอาจจะมองว่าการเลี้ยงสัตว์	 เป็นงานที่ต้องคลุกคลีกับสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล	

เลยท�าให้คนที่ใจไม่ถึงจริงๆ	 ถอยออกมาเสียก่อน	 ส�าหรับเมเจอร์อื่นๆ	 จะมีคนเรียนไม่มากนัก	

แต่	major	ที่ก�าลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในขณะนั้นและมีนิสิตสนใจจะเรียนกันมาก	แต่ยังกลัวๆ	กล้าๆ	

ก็คือ	 เมเจอร์วิทยาศาสตร์การอาหาร	 เพราะเมเจอร์นี้หางานท�าง่าย	 ถ้าท�างานเอกชนก็จะได้

เงินเดือนสูง	 แต่ก็หวั่นเกรงเพราะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาก	 โดยเฉพาะ

วิชาเคมี	ต้องเรียนหลายตัว (ภายหลังเมเจอร์วิทยาศาสตร์การอาหารไปสังกัดในคณะใหม่ คือ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร)	 ผ่านมาเมเจอร์เกษตรกลวิธานบ้าง	 เมเจอร์นี้เหมาะส�าหรับผู้ที่ชอบและสนใจ
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เก่ียวกบัเครือ่งยนต์กลไกและเครือ่งทุน่แรงเกษตร	เมเจอร์น้ีจะมผีูช้ายเรยีนมากกว่านิสติหญิง	ส�าหรบั

เมเจอร์คหกรรมศาสตร์	จะมีแต่นิสิตหญิงเรียนล้วนๆ	เพราะสมัยที่พวกเราเรียน	ผู้ชายที่หวานแหวว

มีลักษณะแบบ	“แต๋ว”	ชอบงานการบ้านการเรือน	จะไม่กล้าแสดงตัวเช่นในปัจจุบัน	อีกเมเจอร์หนึ่ง	

คือ	 major	 เกษตรนิเทศหรือส่งเสริมการเกษตร	 ในปีที่	 ๒	 ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเริ่มเลือกเมเจอร	์

จะไม่ค่อยมีนิสิตสนใจเลือกเข้าเมเจอร์นี้มากนักเพราะจะดูออกไปทางสังคมศาสตร์มากว่าทาง

วิทยาศาสตร์	 แต่พอช่วง	 ปี	 ๓	 -	 ปี	 ๔	 จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ	 เพราะเมเจอร์นี้จะช่วย

ซับน�้าตาให้บรรดานิสิตที่คะแนนในการเรียนในวิชาบังคับสะดุดไม่ราบรื่น	 เพราะธรรมชาติของวิชา

ในเมเจอร์นี้	 มีลักษณะที่ท�าให้การเรียนไม่เครียดนัก	 เช่น	 การพูดในที่สาธารณะ	 การเขียนในงาน

ส่งเสริมการเกษตร	 การประชาสัมพันธ์ฯ	 การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์	 โสตทัศนูปกรณ	์

การถ่ายภาพ	ฯลฯ	ล้วนแล้วแต่เอื้อต่อการช่วย	up	grade	ที่แย่ๆ	ให้ดีขึ้น	แต่ส�าหรับผู้เขียนเองตั้งใจ

ว่าจะเข้าเรียนในเมเจอร์นี้มาแต่เริ่มแรก	คงจะเป็นเพราะรู้ตัวดีว่า	คะแนนของตัวเองร่อแร่มาตั้งแต่

ปี	๑	แล้ว	๕๕๕

คณะใหญ่ แต่กิจกรรมในคณะเงียบเหงา จนถูกตั้งฉายาว่า “ยักษ์หลับ” เพราะ...

	 ด้วยความที่นิสิตคณะเกษตรมีจ�านวนมาก	 ประมาณเกือบคร่ึงหนึ่งของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย	

กจิกรรมของนสิติในคณะ	จงึมกัจะหลอมรวมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกบักจิกรรมของนสิติทัง้มหาวิทยาลัย	

อีกทั้งการที่ระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เน้นให้นิสิตอยู่หอพัก	 กินอยู่	 หลับนอน	 ร่วมกัน	

ท�าให้นิสิตรักใคร่	ผูกพันกันในรุ่นเดียวกัน	ไม่แบ่งแยกเป็นคณะ	กิจกรรมของคณะเกษตรจึงดูไม่ฟู่ฟ่า	

ดูเผินๆ	อาจจะมองว่า	คณะเกษตร	เหมือน	“ยักษ์หลับ”	มากกว่า	เพราะทุกคนคิดอย่างเดียวกัน	คือ	

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	ก็คือ	กิจกรรมของคณะด้วย

	 เนื่องจากนิสิตปี	๑	คณะเกษตร	มีจ�านวนมาก	จ�าเป็นต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆ	ที่เรียกว่า	section	

นับเป็นปีแรกที่รุ่นของเราจัดนิสิตเข้า	section	ตามตัวอักษร	ก-ฮ	มีอยู่	๘	section	แต่ละ	section

จะมพีีปี่	๒	เป็นพ่ีเล้ียงดแูลให้ความอบอุน่	มกีารจดักจิกรรม	แนะน�าตวั	รบัน้อง	section	มกีารพาน้อง

ไปทัศนศึกษาตามต่างจังหวัด	 เป็นต้น	คณะเกษตรมีการรับน้องใหม่	 เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๑๐	

ซึง่มข้ึีนภายหลงังานรับน้องใหม่ของมหาวทิยาลยัผ่านพ้นไปแล้ว	ด้วยบรรยากาศทีเ่รยีบง่าย	ไม่ต่ืนเต้น

โลดโผน	เหมือนกับการรับน้องของมหาวิทยาลัย	อิอิ

	 ขอบนัทกึไว้ในความทรงจ�า	เป็นเกยีรตปิระวตัว่ิาในปี	๒๕๑๐	ทีพ่วกเรามาเป็นนิสติคณะเกษตร	

มีพี่สันต์	โชติชัยสถิตย์	นิสิตชั้นปีที่	๕	เป็นผู้แทนคณะ	พี่มนัส	ภูปากน�้า	นิสิตชั้นปีที่	๔	และพี่เผ่าพงษ์	

พงศ์พนรัตน์	 นิสิตชั้นปีที่	 ๓	 เป็นรองผู้แทนคณะ	 ส�าหรับพวกเรานิสิตชั้นปีที่	 ๑	 เรามีผู้แทนคณะ

ชั้นปีที่	๑	จ�านวน	๒	คน	ฝ่ายชาย	คือ	ผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	และสุวรรณีย์	วิโรจน์สายลี	

เป็นผู้แทนคณะฝ่ายหญิง
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	 ผู้เขียนขออนุญาตที่จะไม่เล่าในเรื่องต่างๆ	 ของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด	

ซึ่งล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้น	สนุกสนาน	เร้าใจ	ซาบซึ้งและมีรสชาติเหลือประมาณ	จนยาก

ที่จะลืมเลือนไปได้ตลอดชั่วชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเชียร์	 การรับน้องใหม่	 ชีวิตในหอพัก	 กีฬา

ภายใน	การเชียร์รักบี้	งานปีใหม่	งานวันเกษตรแห่งชาติ	การทัศนศึกษานอกสถานที่	ฯลฯ	เพราะจะมี

เพื่อนหลายคนเขียนถึง	 ซึ่งมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจมาฝากกันอีกมาก	 ขอกล่าวโดยสรุป	 นิสิต

คณะเกษตรชั้นปีที่	๑	มีการลงทะเบียนเรียนทั้งสองภาคเหมือนกัน	วิชาเรียนที่น่าสนใจยิ่งก็คือ	วิชา

พืชสวน	 ๑๑๑	 และพืชสวน	 ๑๑๒	 เพราะเป็นวิชาปฏิบัติให้นิสิตลงแปลงปลูกผักทั้ง	 ๒	 ภาคเรียน	

เป็นบทพิสูจน์ว่าเราจะเป็นนักเกษตรได้ไหม	 เป็นวิชาที่สร้างความประทับใจในทุกมิติ	 ทั้งความ

เหน็ดเหนื่อย	สนุกสนาน	ตื่นเต้น	มีนิยายรัก	ที่เกิดขึ้นบนแปลงผักอย่างนับซีรีส์ไม่ถ้วน	ทั้งสุขสมหวัง	

และโศกเศร้าเกนิจะบรรยาย	นสิิต	(ชาย)	ชัน้ปีที	่๑	รูจ้กั	ค�าว่า	“บุย๋”	กต็อนนีเ้อง	ส่วนวชิาทีเ่ปรยีบเสมอืน

ยาขมหม้อใหญ่	 ก็คือ	 วิชาเคมี	 และวิชาภาษาอังกฤษ	 และมีวิชาที่ช่ืนชอบที่สุด	 ๒	 วิชา	 เน่ืองจาก

ถ้าเข้าเรียนเข้าสอบแล้วไม่มีค�าว่า	 ตก	 น่าจะเป็นวิชาพลศึกษา	 และวิชาสุขศาสตร์	 โดยวิชาหลังนี้	

อ�านวยการสอนโดย	ลุงหมอ	น.พ.ภิญโญ	กัลยาณมิตร	ที่แสนจะใจดี

	 ในช่วงปลายภาคการศึกษาที่	 ๒	 ประมาณปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ	์

พ.ศ.	๒๕๑๑	มหาวิทยาลัยมีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ	เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ	ปี	มีการ

ออกร้านของคณะและปีอย่างคกึคกั	เพราะในปี	พ.ศ.	ดังกล่าวน้ัน	เป็นปีทีม่หาวทิยาลยัครบรอบ	๒๕	ปี

แห่งการสถาปนา	 มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่	 พวกเราน้องใหม่	 ได้รู้จักทั้งพ่ีเก่ารุ่นเดอะและ

พี่ใหม่หมาดๆ	 ที่มาร่วมงาน	 มักจะชวนน้องใหม่ให้รู้จักดื่มเมรัยจะได้มีเลือดเกษตรเต็มตัว	 แถมยังมี

ไวน์สับปะรดที่รุ่นพี่ถ่ายทอดวิชาการผลิตให้และมีบริการไม่อั้น	จึงสนุกและเมากันจนหลุดโลกไปเลย

	 ข้ึนปีท่ี	 ๒	 เริ่มมีการเลือกเมเจอร์	 ซึ่งจะมีความแตกต่างในวิชาพื้นฐานที่เรียน	 พวกเรา

เริ่มมีการจัดกลุ่ม	และมีเพื่อนใหม่ที่มาสนิทสนมกันมากขึ้นตาม	major	ที่สังกัด	ตอนปลายปี	มีการ
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แยกย้ายไปฝึกงาน	๑๕๐	ชั่วโมงแรก	ตามสถานีฝึกนิสิตทั้ง	๔	แห่ง	คือ	ที่ศรีราชา	ทับกวาง	ปากช่อง	

และไร่สวุรรณวาจกกสกิจิ	ซึง่เป็นการฝึกงาน	๑๕๐	ช่ัวโมงแรก	ตามหลกัสตูร	ท�าให้เราได้สมัผสัรสชาติ

ของชีวิตในความเป็นเกษตรกรที่ค่อนข้างแจ่มชัดจากประสบการณ์ตรงในภาคสนาม

	 ขึ้นชั้นปีที่	๓	พวกเราเริ่มเรียนวิชาเมเจอร์กันอย่างเต็มตัว	เราเริ่มคุ้นเคยและจับทิศทางที่จะ

ปรบัตัวในการใช้ชวีติทีผู่กพนักบัการเรียนตามวถิทีางของตนเอง	ถ้าเป็นเพือ่นนสิิตหญงิมักเอาตวัรอด	

เพราะท�าตัวอยู่ในกรอบที่ไม่ให้อิสระเหมือนนิสิตชาย	 ชีวิตการเรียนของคุณเธอจึงค่อนข้างฉลุย	

แต่บรรดาชายหนุม่นีสิ่	มหีลายประเภท	ชนิดเรยีนอย่างเดยีว	ไม่เทีย่วไม่เตร่พอมบ้ีาง	รองลงมากเ็รยีน

เป็นหลัก	เที่ยว	เล่น	จีบสาว	เมาบ้างเป็นครั้งคราว	อีกพวกหนึ่งจะเล่น	เที่ยว	เมา	เข้าห้องเรียนบ้าง

พอให้อาจารย์เช็คชืิ่อ	 ว่ายังมีสิทธ์ิสอบ	 เมื่อถึงคราวเข้าห้องสอบก็จะพยายามเพิ่มอวัยวะต่างๆ	

ของตนเอง	 เช่น	 คอหรือสายตาให้ยาวขึ้น	 อิอิ	 และพวกสุดท้ายหนักสุด	 คือ	 พวกที่รับเอาทุกอย่าง

ที่ขวางหน้ายกเว้นเข้าห้องเรียน	 พวกน้ีจะนอนตื่นสาย	 น่ังจุ๊ยที่แดรี่ควีน	 ดูนิสิตสาวขี่จักรยานไปมา	

สั่งโอเลี้ยงแก้วเดียวนั่งได้ทั้งวัน	หรือไม่ก็ไปเข้า	“สโมสรม้าขาว”	กับเพื่อนพ้องต่างคณะ	วิจารณ์และ	

update	ข่าวสารได้ทกุเรือ่ง	ทัง้เรือ่งภายนอกภายในมหาวทิยาลยั	ยกเว้นเรือ่งอนาคตของตวัเอง	๕๕๕	

ในช่วง	 summer	 ปลายปีการศึกษา	 จะมีการแยกย้ายกันไปฝึกงาน	 ๑๕๐	 ชั่วโมงหลังตามเมเจอร์

ของตนเอง	ใครทีม่กีาร	“ปลูกต้นรกั”	ไว้ในมหาวทิยาลยักต้็องพยายามหมัน่รดน�า้พรวนดนิไว้ไม่ให้ขาด	

ดงันัน้	ระหว่างฝึกงานพวกเราหลายคนจงึซาบซึง้ในคณุค่าของบรุษุไปรษณย์ีของกรมไปรษณย์ีโทรเลข

อย่างที่สุด

เกษตรจะจากจร...

	 ปี	 ๔	 ปีสุดท้ายก่อนจบ	 เราชาวคณะเกษตรส่วนใหญ่เตรียมท�าใบจบหลักสูตร	 ถ่ายรูป

สวมครยุปรญิญา	เพือ่นหลายคนนอกจากจะเตรยีมตวัรบัปรญิญาแล้ว	กต้็องพยายามตะเกยีกตะกาย

หาซือ้ตัว๋ทีน่ัง่รถไฟขบวนสดุท้ายให้ทนั	รายทีพ่ลาดก็ต้ังความหวงัไว้กบัรถไฟขบวนหน้า	พวกเรายงัอยู่

ในวัยหนุ่มสาวกันทั้งนั้น	จะไปกลัวอะไรกันนักหนากับการตกขบวนรถไฟ	จริงไหม	?
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	 ส�าหรบัเพือ่นๆ	ทีม่คีวามรกัในมหาวทิยาลยัเป็นพเิศษ	รวมทัง้ผูเ้ขยีนด้วยกเ็ตรยีม	ตตีัว๋ขอจอง

หอพักเพื่อสิงสถิตเป็นผู้เฒ่าเฝ้าบาง	(เขน)	อยู่ดูแลความเจริญรุ่งเรืองของเพื่อนฝูงด้วยความปิติยินดี	

และหันมาคบหาน้องนุ่งแทนเพื่อนๆ	 ที่จบออกไปเผชิญชะตากรรมกับโลกภายนอกอันสับสนวุ่นวาย

ต่อไป	(พูดเหมือนพวกองุ่นเปรี้ยวเลย อิอิ)

	 ในช่วงปี	 ๔	 นี้	 แม้พวกเราใกล้จะจบการศึกษาแล้ว	 แต่เราในฐานะ	 senior	 ก็มีสปิริตสูง

ที่จะท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมให้เป็นตัวอย่างของน้องๆ	อย่างเต็มที่	ขอบันทึกไว้เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรี

ว่า	ณ	ปีการศกึษา	๒๕๑๓-๑๔	พวกเรา	KU	27	คณะเกษตรมใีครท�ากจิกรรมอะไรไว้บ้าง	ขอเริม่ต้นจาก

คณะเกษตรท่ีมี	 โถ	 จักรพันธ์	 กนกกัณฑพงษ์	 เป็นผู้แทนคณะเกษตร	 ปัญญา	 หลิมศิริวงษ์	

เป็นรองผู้แทนคณะ	ชัยฤกษ์	สงวนทรัพยากร	เป็นที่ปรึกษา	นายกสโมสรต่างๆ	ของคณะ	ประกอบ

ไปด้วย

	 	 ณรงค์ศักดิ์	วนิชสุทธิรักษ์	 นายกสโมสรเกษตรกลวิธาน

	 	 ชนะ	(พินิจยศ)	สอาดเอี่ยม	 นายกสโมสรนักเกษตร

	 	 สมชาย	(พงษ์พนา)	อยู่สุข	 นายกสโมสรพืชสวน

	 	 บังอร	บุปผเวส	 นายกสโมสรคหกรรมศาสตร์

	 	 พงษ์ศักดิ์	ลิ้มเจริญรัตน์	 นายกสโมสรวิทยาศาสตร์การอาหาร

	 	 ธีระศักดิ์	ลีวิวัฒนาพรชัย	 นายกสโมสรกีฏวิทยาและโรคพืช

	 	 วิพัฒน์	จิระจงเจริญ	 นายกสโมสรสัตวบาล

	 	 เด็ดเชาวน์	ไกรสรกุล	 นายกสโมสรนักส่งเสริม

	 	 ชูชาติ	ศรีสมพงษ์	 สาราณียกรหนังสือฟางข้าวของคณะ

	 ในขณะเดียวในส่วนของกิจกรรมองค์การนิสิต	 และสภานิสิต	 ก็มีพวกเราในคณะเกษตร	

ไปท�ากิจกรรมโดยมีต�าแหน่งส�าคัญๆ	หลายคน	ได้แก่

	 	 วิรุฬห์	(วิริทธิ์ชัย)	ป้อมทอง	 ประธานสภานิสิต

	 	 ผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 นายกองค์การนิสิต

	 	 ชูชาติ	ภมรสุวรรณ	 เลขานุการองค์การนิสิต

	 	 พงษ์ศักดิ์	ลิ้มเจริญรัตน์		 เหรัญญิกองค์การนิสิต

	 ในส่วนของคณะกรรมการบริหารนิสิต	เพื่อนเราที่ไปเป็นกรรมการในต�าแหน่งต่างๆ	ดังนี้

	 	 ณัฐ	พงศ์ประยูร	 เหรัญญิก

	 	 เฉลิมชัย	ศักดิ์ศรี	 สวัสดิการชาย

	 	 ชาญวิทย์	สุขรังสรรค์	 ปฏิคมชาย

	 	 สุวิทย์	เฑียรทอง	 สาราณียกร

	 	 ธีระศักดิ์	ลีวิวัฒนาพรชัย	 ศิลปกรรม



63กึ่งศตวรรษ KU 27

	 	 ภักดี	กุลบุญ	 ปาฐกถาและโต้วาที

	 	 นภดล	เจริญเมตตา	 ถ่ายภาพ

	 	 พิสัณห์	พื้นผล	 ดนตรีไทย

	 	 วิสูตร	หงษ์ทรงเกียรติ	 ดนตรีสากล

	 	 ชวลิต	ชินประยูร	 แสงเสียง

	 	 ทรงศักดิ์	วรวิทย์รัตนกุล	 พัสดุ

	 	 มงคล	กวางวโรภาส	 สโมสรภาษาอังกฤษ

	 	 ปรีชา	ลามอ	 ชุมนุมนิสิตมุสลิม

	 	 ไพฑูรย์	วิบูลย์ภาณุเวช	 ชุมนุมนิสิตคริสเตียน

	 	 ชินกร	พัฒนปรีชากุล	 บาสเกตบอล

	 	 สุวิชช์	ตังคจิวางกูร	 เพาะกาย

	 	 ชัยฤกษ์	สงวนทรัพยากร	 ยูโด-ไอกิโด

	 	 สุนทร	ดุริยะประพันธ์	 ดาบสากล-ธนู

	 	 กอบเกียรติ	บันสิทธิ์	 วอลเลย์บอล

	 	 ธวัช	(เกษตรชัย)	อุ่นวิจิตร	 กรีฑา

	 ในส่วนของกรรมการฝ่ายปกครอง	 คงจะเป็นเพราะเพื่อนๆ	 ในคณะเกษตรเป็นคนใจดี	 และ

ใจเย็น	ไม่ใช่คนสายโหด	เลยเข้าไปมีต�าแหน่งในกรรมการฝ่ายนี้ค่อนข้างน้อย	ประกอบด้วย

	 	 วิทวัส	เวชชบุษกร	 รองประธานปกครอง

	 	 วินิจ	ชวนใช้	 เหรัญญิก

	 	 สมชาติ	ศักดิ์พิทักษ์	 ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่	๔

	 พอระบุ	ถึงตัวบุคคลที่ท�าหน้าที่ในคณะเกษตร	องค์การนิสิต	สภานิสิต	คณะกรรมการบริหาร	

และคณะกรรมการปกครองแล้ว	ก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงเพื่อนๆ	KU	27	คณะเกษตร	ที่ได้ช่วยสร้างสีสัน

ให้กับมหาวิทยาลัย	 และเพื่อนร่วมรุ่น	 ตลอดระยะเวลาที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุข	 กันในรั้วบางเขน	
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ทีเ่หน็เด่นชดักเ็หน็จะเป็นนกักฬีา	นกัดนตร	ีนกัร้อง	จงึใคร่ขอจารกึชือ่เพือ่นๆ	ทีเ่ป็นนกักฬีา	นกัดนตรี	

และนกัร้องของมหาวิทยาลัย	ทีม่าจากคณะเกษตร	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	-	๒๕๑๓	มาปรากฎในข้อเขียน

ชิ้นนี้	 ผู้เขียนใคร่ขออภัย	 หากจะตกหล่นรายชื่อของเพื่อนคนหนึ่งคนใดไป	 เพราะเวลาได้ผ่านมา

เนิ่นนานแล้ว	 และพวกเราก็ไปร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นจ�านวนมากจนแทบจะจ�าไม่ได้

ว่าใครเป็นใคร	ที่พอจะจ�าได้ก็มีดังนี้

	 	 รักบี้ฟุตบอล	 สมชาย	ศิริฤกษ์พิพัฒน์	สมชาย	อยู่สุข	สถิตย์พันธ์	ธรรมสถิตย์	อุดม	ทอง

เขาอ่อน

	 	 ฟุตบอล	 ธรีศกัดิ	์ลวีวิฒันาพรชยั	ชชูาต	ิภมรสวุรรณ	ศริ	ิเพ่งเลง็ผล	ทรวง	กลิะกุลดลิก

	 	 บาสเกตบอล	 ชินกร	พัฒนะปรีชากุล	สุวรรณีย์	วิโรจน์สายลี

	 	 ยูโด	 ชัยฤกษ์	สงวนทรัพยากร	วิจิตร	เจริญจิตไพศาล

	 	 วอลเลย์บอล	 กอบเกียรติ์	บันสิทธิ์	ชาญวิทย์	สุขรังสรรค์	วินิจ	ชวนใช้

	 	 กรีฑา	 อญัชล	ีสขุโหต	ุพนูทรพัย์	วริฬุหกลุ	สจุติรา	เชาวน์ชเูวช	ธวชั	(เกษตรชยั)	

	 	 	 อุ่นวิจิตร	 สุขวัฒน์	 จันทรปรรณิก	 จรวย	 ปรีชา	 วนาพรรณ	 ชัยกูล	

	 	 	 อุไรวรรณ	โชติวิท

	 	 ดาบสากล	 สุนทร	ดุริยะประพันธ์

	 	 ตะกร้อ	 สว่าง	พู่ตระกูล

	 	 ยิงปืน	 ตรุณี	เธียรฐิติรัตน์	อุดม	อมรวัฒนา

	 	 เพาะกาย	 สุวิชช์	ตังคจิวางกูร

	 ขออภยัอกีคร้ัง	จ�าไม่ได้ว่ามีเพือ่นคนไหนในคณะเกษตรของเราทีไ่ปเล่นกฬีาทางน�า้	ซอฟท์บอล	

ฮอกกี้	 ดาบไทยบ้าง	 และในด้านดนตรี	 เรามีหัวหน้าวงดนตรี	 KU	 BAND	 ที่ยิ่งใหญ่	 คือ	 วิสูตร	

หงษ์ทรงเกียรติ	 ที่ก้าวมาจากวงโยธวาทิตของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 และมีนักร้องเสียงใส

เจ้าเสน่ห์	จากคณะเกษตร	คอื	สดุารัตน์	(ณฐัยา)	สามพระยา	และศนัทนีย์	อยูเ่ยน็	ส�าหรับวงดนตรีไทย

มี	พิสัณห์	พื้นผล	ชายหนุ่มหุ่นทรมานใจสาวเป็นหัวหน้าวง	และมี	หาญ	จันทร์แสงสุก	เป็นนักดนตรี

ประจ�าวง	ปิดท้ายด้วยนักร้องเพลงไทยเดิมคนสวย	คือ	พิกุล	พูลสุข

ดอกนนทรีร่วมต้น คนร่วมบาง ไม่เลือนร้าง ไม่จืดจางความสัมพันธ์...

	 นับแต่วันที่พวกเราเกือบทั้งหมดที่เป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายกว่า	๓๐๐	คน	 เข้ามาเป็น

นิสิตชั้นปีที่	๑	ของคณะเกษตร	จวบจนถึงวันนี้	เป็นเวลา	๕๐	ปีเต็ม	เส้นทางชีวิตของพวกเรา	เดินทาง

ไปสู่ทิศทางใดบ้าง	เป็นค�าถามที่ท้าทาย	ชวนให้หาค�าตอบ	ในจ�านวนเพื่อนเก่ากว่า	๓๐๐	คน	อยากจะ

บอกว่า	พวกเราหนีหายไปในช่วงสิ้นปีการศึกษา	๒๕๑๐-๑๑	ไม่น้อยกว่า	๓๐	คน	และหายหกตกหล่น

ไปในระหว่างทางก่อนจะจบชั้นปีที่	๔	อีกประมาณ	๒๐	คน	เขาและเธอเหล่านั้น	ได้ออกไปประกอบ
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อาชีพต่างๆ	ที่หลากหลาย	หลายคนอาจลืมไปแล้วว่า	เราเป็น	KU	27	เพื่อนร่วมรุ่นเดียวกัน	แต่ก็มี

บางคนทีย่งัคบหาสมาคมกบัเพือ่นๆ	อยูจ่นกระทัง่ทกุวนัน้ี	เช่น	สหเมธ	แซ่โฮ้ว	(เธียรตระการ)	สทิธชัิย	

สวรรค์ออก	 แต่บางคนแม้จะจากกันไป	 ก็เหมือนดั่งถูกพรหมลิขิตชักจูงให้ลมพัดหวนจนกลับมาเจอ

กันอีก	 เช่น	 รศ.ดร.อมรา	 ทองปาน	 (คูรัตน์)	 นักเรียนเรียนเก่งจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	

เรยีนคณะเกษตรได้ไม่นานนกั	กไ็ด้รบัทนุ	ก.พ.	ไปศกึษาต่อยงัต่างประเทศ	จบกลบัมากไ็ด้รบัการบรรจุ

เป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และได้กลายมาเป็นเนื้อคู่	 ร่วมเรียง

เคียงหมอนกับรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	เกษม	ทองปาน	เพื่อน	KU	27	คณะเดียวกัน	อย่างหวานชื่น

ขอสรุปอย่างคร่าวๆ	ว่า	ตั้งแต่ที่เราร่วมเป็นนิสิตเกษตรชั้นปีที่	๑	ถึงวันนี้	เพื่อนเราเสียชีวิตไปแล้วถึง	

๔๑	คน	เพื่อนคนแรกที่เสียชีวิต	คือ	วีระจักร	เติมสมบูรณ์	เสียชีวิตเมื่อก่อนจะเรียนจบในชั้นปีที่	๔	

ส�าหรับรายล่าสุดที่เสียชีวิตเมื่อเร็วๆ	นี้	คือ	ผศ.ดร.สุรพล	รัตนโสภณ	(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๐)

	 หันมาพูดถึงเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่	แต่ก็สละชีวิตทางโลก	และปวารณาตัวขอบวชเป็นพระภิกษุ

ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต	 จ�านวน	 ๔	 คน	 (รูป)	 ดังน้ี	 คือ	 พระสุวิทย์	 สิทธิชัยเกษม	

พระดิลก	ตู้จินดา	พระสุวิช	ลิ้มยิ่งเจริญ	และพระมณฑป	(มงคล)	ปัทมพรหม	

	 ส�าหรับเพื่อนที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนและมีทีท่าว่าจะอยู่ที่นั่นเป็นการถาวรมีอยู่ถึง	๘	คน	แต่ที่

พบปะและเจอะเจอกันช่วงกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยค่อนข้างบ่อยหน่อยก็	คือ	ชูชาติ	ภมรสุวรรณ	

สุจิตรา	 เชาว์ชูเวช	จิราวรรณ	แสงโชติ	ส่วนที่หายหน้าหายตาไปเสียนาน	 เพิ่งจะกลับมาให้เพื่อนๆ	

ได้เห็นหน้าเมื่อเร็วๆ	นี้	ก็คือ	ธีรยุทธ	หงษ์ทอง

	 พวกเราที่จบไปแล้ว	 ไปท�างานอะไรที่ไหนกัน	 ?	 ค�าตอบนี้น่าจะตอบกันได้ง่ายๆ	 โดยดูจาก	

“ศาสตร์”	ที่พวกเราเรียนกัน	จบแล้วน่าจะไปตกคลั่กอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่	

ซึ่งก็เป็นจริง	แต่ถ้าเอาเพื่อนที่ไปท�างานในกระทรวงอื่นๆ	รวมกับเพื่อนที่อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	

หน่วยงานเอกชน	และประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้ว	เพื่อนๆ	ที่ท�างานในกระทรวงเกษตรมีแค่เพียง	

๑	ใน	๓	ของเพือ่นทัง้หมดเท่านัน้เอง	ในความเป็นจรงิแล้วกระทรวงทีร่บัพวกเราไปท�างานเป็นจ�านวน
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มากกว่า	 ๘๐	 คน	 น้อยกว่าเพื่อนที่ไปอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มากนัก	 นั่นก็คือ	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 โดยเพื่อนของเราเข้าไปเป็นครูบาอาจารย์เพื่อให้การศึกษา	 สั่งสอนและอบรมเยาวชน	

นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ทั้งมหาวิทยาลัยดั้งเดิม	 มหาวิทยาลัยที่ตั้งหรือสถาปนา

ขึ้นใหม่	 เช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 สถาบันการอาชีวศึกษา	

โรงเรยีนมธัยม	เป็นต้น	ฯลฯ	จ�านวนมากกว่า	๘๐	คน	ผูเ้ขยีนต้องขออภยัเพือ่นๆ	ในส่วนของกระทรวง

ศึกษาธิการด้วยท่ีไม่อาจกล่าวถึงชื่อของเพื่อนส่วนใหญ่ได้ทั้งหมด	 ขอบันทึกไว้ว่าเพื่อนร่วมรุ่นคณะ

เกษตรของเรา	ที่มีต�าแหน่งวิชาการสูงสุด	คือ	เป็นศาสตราจารย์	มีถึง	๕	คน	ในจ�านวนนี้บางคนได้รับ

การแต่งตัง้ให้เป็นเมธวีจิยัอาวโุส	เป็นภาคสีมาชกิราชบณัฑิต	มผีลงานการวจิยัทีส่ร้างคณุปูการให้แก่

ประเทศชาติอย่างมากมาย	ศาสตราจารย์	ทั้ง	๕	ท่าน	ประกอบด้วย

	 	 ศ.เกียรติคุณ	ดร.ทิพย์วดี	อรรถธรรม		 ด้านกีฏวิทยา

	 	 ศ.เกียรติคุณ	ดร.อรอนงค์	นัยวินิกุล		 ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

	 	 ศ.เกียรติคุณ	ดร.พีระศักดิ์	ศรีนิเวศน์	 ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช

	 	 ศ.เกียรติคุณ	ดร.สุพัฒน์	อรรถธรรม		 ด้านโรคพืช

	 เพื่อนทั้ง	๔	คนนี้	 เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ให้ในเบื้องต้น

	 ยังมีศาสตราจารย์เพื่อนของเราอีกคนหน่ึง	 ที่จบปริญญาตรี	 โทและเอก	 ทางปฐพีวิทยา	

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 แต่ภายหลัง	 หันไปเอาดีโดยเรียนทางด้านกฎหมายได้ปริญญาบัตร

เพิ่มมาอีก	 ๓	 ใบ	 นั่นก็คือ	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุนทร	 มณีสวัสดิ์	 เป็นศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์	

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	รายนี้ต้องซูฮกให้จริงๆ

	 ในด้านการบรหิารการศกึษา	กม็เีพือ่นของเราไปเป็นผู้บรหิารการศกึษาจ�านวนมาก	ในสถาบนั

การอาชวีศกึษา	เพือ่นทีเ่คยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการในวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย	ีและผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยการอาชีพ	ก็มี	จงรัก	วณิชาชีวะ	ดร.สุรฉัตร	สนทอง	ดร.ธวัช	เรืองโสภณ	ทศพร	ชัมพูนทะ	

ชลติ	เฟ่ืองเรอืง	ในส่วนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	ม	ีดร.มานิต	ตัง้ตระกลู	เคยด�ารงต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา	 กาฬสินธุ์	 และนครศรีธรรมราช	 รศ.ดร.มัณฑนีย์	

เศรษฐภกัดี	เคยเป็นรองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู	ิรศ.ดร.อารมย์	ศรีพจิติต์	

เคยเป็นคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี	 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 มากล่าวถึง

ในส่วนของมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้าง	ผศ.แดนชัย	ศรวีรเพชร	เคยเป็นรองอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนคร	ผศ.อาคม	ศรทีองรุง่	เป็นรองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ	ีรศ.ดร.นงเยาว์	จันทราช	

เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	นอกจากนี้เรายังมีชาวคณะเกษตรอีก	๒	คน	คือ	

ผศ.ดร.ประภา	กาหยี	และ	รศ.สุวิทย์	เฑียรทอง	ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่ง	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ตามล�าดับอีกด้วย
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	 ก่อนจะวกมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พวกเราซึ่งเรียนคณะเกษตร	

หมายปองว่าจะมาท�างานที่นี่ก่อนที่อื่น	 ก็ขอพูดถึงเพื่อนที่ออกไปท�างานในหน่วยงานอื่น	 ที่อาจไม่ใช่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมากนัก	ดังเช่น	ชนินทร์	บัวประเสริฐ	เริ่มต้นท�างานที่กรมพัฒนา

ที่ดิน	 หลังจากจบปริญญาโทท่ีนิด้า	 ก็หันหัวเรือไปจอดที่มหาดไทย	 ผ่านงานในต�าแหน่งต่างๆ	 มา

มากมาย	 สุดท้ายก็ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดใหญ่ๆ	 ถึง	 ๓	 จังหวัด	 ถือว่าเป็น

ความภาคภูมิใจของชาว	KU	27	ที่เรามี	“สิงห์เขียว”	คนแรกของรุ่น	ผดุงศักดิ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	

อดตีนายกองค์การนสิติฯ	เริม่ท�างานทีส่�านกังานเร่งรดัพฒันาชนบท	หรอื	รพช.	ของกระทรวงมหาดไทย	

ภายหลังรัฐบาลจัดตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นมา	ผดุงศักดิ์จึงโอนไปอยู่กระทรวงแรงงาน	และเติบใหญ่

ในกระทรวงน้ี	 ต�าแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ	 คือ	 เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	

ซึ่งจัดว่าเป็นกรม	“บิ๊ก”	ของกระทรวงแรงงานทีเดียว	

	 สุรพล	 ลิขิตปัญญาวัฒน์	 เข้าท�างานที่กระทรวงมหาดไทย	 ในกองนิคมสร้างตนเองของ

กรมประชาสงเคราะห์	 เจริญก้าวหน้าจนเป็นประชาสงเคราะห์จังหวัดในหลายจังหวัด	 ต่อมา

กรมประชาสงเคราะห์ได้ปรบัโครงสร้างใหม่ไปขึน้อยูก่บักระทรวงทีต้ั่งใหม่	คือ	กระทรวงพฒันาสงัคม

และความม่ันคงของมนุษย์	 สุรพลจึงด�ารงต�าแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สระบุรีเป็นคนแรก	อีก	๒	คน	คือ	ชาวเกษตรที่เป็นหญิงสาวทั้งคู่	กมลศรี	เสณีตันติกุล	และ	ดวงพร	

จนิดา	(สนุทรมงคล)	ไปท�าหน้าทีเ่ป็นขงเบ้ง	ดูฝน	ดูฟ้า	ดูลมทีก่รมอตุุนิยมวทิยา	ซ่ึงในระยะแรก	อยูใ่น

สังกัดกระทรวงคมนาคมภายหลังกรมอุตุนิยมย้ายเข้ามาอยู่กระทรวงไอซีทีที่ตั้งขึ้นมาใหม่	 ทราบว่า

กมลศรี	 ท�างานที่กระทรวงนี้ด้วยความสุขและเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยดี	 โดยเฉพาะก่อนเกษียณ

อายุราชการ	 กมลศรี	 มีต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันออก	 ซึ่งตั้งอยู่ที่

จังหวัดสงขลา	ส่วนดวงพรนั้นต้องขออภัยที่ไม่ทราบต�าแหน่งสุดท้าย	ทราบอย่างเดียวว่าปัจจุบันเป็น

แม่บ้านที่มีความสุขกับครอบครัวที่มีพ่อบ้านเป็นตะหานน�้ายศนายพลเรือเอกครับ

	 ขอทึกทักเพื่อนอีก	๒	คนครับ	ว่านี่ก็เป็นสาวคณะเกษตร	สองสาวนี้เป็นผู้หญิงเก่ง	ย้ายคณะ

จากคณะเกษตร	ไปเรยีนทีค่ณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกจิ	คนแรกคอื	นศิานาท	ธรีวฒัน์	(สถิรกุล)	

เริ่มต้นเข้ารับราชการท่ีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ภายหลังเมื่อมี

การตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขึ้นมา	 ก็ย้ายสังกัดมาที่กระทรวงนี้และเติบโต

ในหน้าที่การงาน	ด้วยความเป็นผู้หญิงแกร่ง	จนด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการระดับ	๑๐	สุดท้าย

ถกูพษิการเมอืง	โดนย้ายแลกเปลีย่นต�าแหน่งเป็นทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายข้าราชการประจ�า	คูก่นักบั

นิศานาท	ที่ย้ายคณะจากคณะเกษตรมาอยู่คณะเสดสาดด้วยกัน	และเอาดีทางรับราชการเหมือนกัน	

คือ	นทีทิพย์	กระสิณ	รายนี้ท�าราชการในกระทรวงพาณิชย์จนเป็นผู้อ�านวยการส�านักใหญ่ส�านักหนึ่ง

ในกระทรวงฯ	ก่อนเกษียณ	ขอกระซิบนิดหนึ่ง	ส�าหรับ	นทีทิพย์	ถึงจะย้ายจากคณะเกษตรก็ตามแต่	

ก็ไม่วายที่จะมีเยื่อใยยินยอมรับนามสกุล	 “ทองเขาอ่อน”	ของอดีตเพื่อนร่วมคณะที่ชื่อ	 “อุดม”	ด้วย

ความเต็มอกเต็มใจครับ	อิอิ
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	 ยังมีรายชื่อเพื่อนจากคณะเกษตรท่ีไปเติบใหญ่นอกกระทรวงเกษตรฯ	 อีกหลายท่าน	 แต่ที่

นึกออกตอนนี้ก็มี	 วิบูลย์	 วงศ์วัฒนะ	อยู่ที่ส�านักงบประมาณ	สาโรช	กฤษชาญดี	 (ถึงแก่กรรมแล้ว) 

สังกัดกระทรวงการคลังเป็นสรรพสามิตจังหวัดหลายจังหวัด	จรูญศักดิ์	ชุมมานนท์	ท�างานอยู่ที่ส�านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรีครับ

	 คราวนี้ขอพูดถึงเพ่ือนอีกกลุ่มหนึ่งที่ท�างานในองค์กรและรัฐวิสาหกิจบ้าง	 ซึ่งก็มีหลายคน	

คนแรกกค็อื	ชนะ	หรอื	พนิจิยศ	สอาดเอีย่ม	อดตีนายกสโมสรนกัเกษตร	ไปสร้างชือ่เสยีงให้ชาวคณะเกษตร	

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจระดับบิ๊ก	คือ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ตอนนี้	“มหาชนะ”	หันมา

เอาดีทางเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมและมีงานวาดภาพเป็นงานอดิเรก	เช่นเดียวกับ	สุขุม	วิเชียรรัตนพงษ์	

หลงจูไ๊ร่อ้อยทุง่คอก	สองพีน้่องเมอืงสพุรรณบรุไีปท�างานทีถ่นัด	ต�าแหน่งสดุท้าย	คอื	รองผูจั้ดการใหญ่	

บริษัทอ้อยและน�้าตาลไทย	 สุจริต	 โสภณ	 หายหน้าจากเพื่อนๆ	 ไปนาน	 ทราบอีกครั้งสุจริตเป็น

รองผู้อ�านวยการโรงงานยาสูบแห่งประเทศไทยไปแล้ว	 ดรุณี	 ธนนันท์กูล	 (เอ็ดเวิรดส์)	 แต่เดิมเป็น

รองผู้จดัการใหญ่ในบรษิทั	ดอยค�าผลติภณัฑ์อาหาร	จ�ากดั	โครงการหลวงอนัเลือ่งชือ่	ภายหลงัไปเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญและมบีทบาทในองค์กรด้านการวจัิยเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์การอาหารหลายแห่ง	จนมผีลงาน

ที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ	 และได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์

ทางอาหารแห่งประเทศไทย	 สุนทร	 ดุริยะประพันธ์	 นอกจากมีฝีมือในการตีกอล์ฟระดับโปรของ	

รุ่น	 ๒๗	 แล้ว	 อดีตนักฟันดาบเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยผู้น้ี	 ยังด�ารงต�าแหน่งผู้เช่ียวชาญพิเศษ

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อีกด้วย	

	 หน่วยงานรฐัวสิาหกจิทีร่บัพวกเราไปเป็นกอบเป็นก�ามากกว่าหน่วยงานใดๆ	เห็นจะไม่มทีีไ่หน

เกินไปกว่าส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	 (สกย.)	และอีกหน่วยงานหนึ่ง	คือ	ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ไปได้	เพราะกองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยางมีเพือ่นๆ	

ของเราไปท�างานเริ่มแรกถึง	 ๒๔	 คน	 โดยสถานที่ท�างานในยุคน้ันส่วนใหญ่อยู่ทางจังหวัดในภาคใต้

และภาคตะวนัออก	ภายหลังจงึกระจายไปภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นทีม่าของค�าว่า	
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“อีสานเขียว”	 ส�าหรับเพื่อนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังอยู่ในระดับแนวหน้าของกองทุนน้ี	 ก็คือ	 สถิตย์พันธ	์

ธรรมสถิตย์	 หรือ	 “ลุงโต้ง”	 ของเรา	 ซึ่งเป็นรองผู้อ�านวยการกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางและ

มวีีแ่ววว่าจะลงเล่นการเมอืงในต�าแหน่งเลขาธิการพรรคยางพาราไทย	ส�าหรบัธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ก็เช่นเดียวกัน	ชาวคณะเกษตร	KU	27	ไปท�างานที่นี่กว่า	๑๐	คน	

(ไม่นับเคย ู๒๗ จากคณะอืน่ๆ)	มเีพือ่นของเราทีเ่ป็นผูจ้ดัการสาขา	ผูอ้�านวยการระดบัจงัหวดั	ฝ่ายและ

ส�านัก	มากมาย	เช่น	มงคล	ปัทมพรหม	คงคา	หวลประไพ	สงบ	จ�านงค์จีนารักษ์	เสน่ห์	ฉาวเกียรติ	

วีระศักดิ์	งามสม	เป็นต้น	

	 พูดถึงชาวแบงค์แล้วก็ท�าให้อดคิดไปถึงเพื่อนอีกกลุ ่มหนึ่งที่ไปท�างานธนาคารพาณิชย	์

คือ	 ธนาคาร	 กรุงเทพ	 จ�ากัด	 ในสมัยนั้นเพื่อนเราที่ไปท�างานที่น่ัน	 มีอยู่ด้วยกัน	 ๔-๕	 คน	

เช่น	สมศักดิ์	ศรีฟ้า	สมชาย	อยู่สุข	โดยมีเพื่อนคนสวย	อรพันธ์	บรรจงศิริ	รวมอยู่ในนั้นด้วย	แต่ที่

มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันดี	เพราะมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารกรุงเทพฯ	

ในประเทศแถบอนิโดจนี	กค็อื	พสิฐิ	เจรญิพนัธ์	ทีเ่คยเป็นผูจ้ดัการสาขาของธนาคารกรงุเทพฯ	ทีฮ่านอย	

เวียงจันทร์	ในปัจจุบันพิสิฐยังท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนและท�าธุรกิจในลาวและเวียดนามด้วย	

เกือบจะลืมไปเลย	เมื่อพูดถึงพิสิฐ	 ใจก็เลยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนร่วมเมเจอร์กับผู้เขียนและพิสิฐ	

ท่ีจบเมเจอร์เกษตรนเิทศหรอืส่งเสรมิการเกษตรด้วยกนั	แต่มชีีวติโลดโผนก้าวออกไปนอกวงจรเกษตร	

โดยไปเข้าโรงเรียนการบิน	 จบแล้วก็เป็นนักบินของกองทัพอากาศ	 สุดท้ายลาออกจากทหารอากาศ

มาเป็นนกับนิหรอืกปัตนัของบรษัิท	การบนิไทย	จ�ากดั(มหาชน)	เขาคอื	เรอือากาศเอกก�าลนู	จาตรุงคกุล	

เสียดายที่เพื่อนล่วงลับไปเมื่อ	๒	ปีที่แล้ว

	 ย้อนกลับมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พวกเราไปปฏิบัติงานที่นี่	 แทบทุกกรมและกอง	

มากมายจนไม่อาจกล่าวถึงได้หมด	 ใคร่ขอหยิบยกเพื่อนที่โดดเด่นในกรมกองต่างๆ	 กรมแรก	 คือ	

กรมวิชาการเกษตร	 มีพวกเราอยู่ที่น่ีหลายคน	 ที่เคยเป็นผู้บริหารสูงสุด	 ก็คือ	 เมทนี	 สุคนธรักษ์	

เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 ต่อมาด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร	
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ที่มีความยิ่งใหญ่เทียบเท่าระดับกรม	สุขวัฒน์	จันทรปรรณิก	นักกรีฑาคนดังของรุ่นและมหาวิทยาลัย

เคยเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	ในปีก่อนเกษียณอายุได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเกษตร	 นับเป็นเพ่ือนคณะเกษตรอีกคนหน่ึงที่ด�ารงต�าแหน่งระดับ	 ๑๐	 วิชา	 ธิติประเสริฐ	

เป็นผู้อ�านวยการส�านักพืชและวัสดุการเกษตรผู้ที่มีบทบาทและมีชื่อเสียง	 ในช่วงที่ก�าลังจะมีการใช้

กฎหมาย	ควบคุมเรื่องพืชตัดแต่งพันธุกรรม	(GMO) 

	 เช่นเดียวกันกับที่กรมพัฒนาที่ดิน	 บัณฑิต	 ตันศิริ	 ลูกหม้อของกรมน้ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน	 พร้อมๆ	 กับที่เพื่อนร่วมรุ่นอีก	 ๓	 คน	 มีต�าแหน่งในระดับสูงของกรมน้ี	 คือ	

เกษม	 ทองปาน	 เป็นรองอธิบดี	 มโน	 พงษ์สามารถ	 และชุมพล	 ลิลิตธรรม	 เคยเป็นรองอธิบดี

กรมพัฒนาท่ีดิน	 มีเกร็ดท่ีจะเล่าให้เพื่อนๆ	 ฟังว่า	 ในวันที่มีการฉลองต�าแหน่งของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ธีระ	วงศ์สมุทร	KU	27	จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	เมื่อต้นปี	๒๕๕๒	

มโน	พงษ์สามารถ	ไดม้โีอกาสขึน้ไปกลา่วบนเวทด้ีวยความภาคภูมใิจวา่	ตนเองรูส้กึภมูใิจ	ทีอ่ยูภ่ายใต้

การบงัคับบญัชาของเพือ่น	KU	รุน่	๒๗	เพราะตนเองเป็น	ผอ.ส�านักในกรมพฒันาทีดิ่น	ทีมี่รองอธบิดชีือ่	

เกษม	ทองปาน	มีอธิบดี	คือ	อธิบดีบัณฑิต	ตันศิริ	มีปลัดกระทรวงฯ	ชื่อ	จรัลธาดา	กรรณสูต	(KU 27 

คณะประมง)	และมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ทีช่ื่อ	ธีระ	วงศ์สมทุร	ทกุคนล้วนแล้ว

แต่เป็น	KU	27	ทัง้สิน้	พลนัทีม่โนพดูจบ	กม็เีสยีงปรบมอือย่างกกึก้อง	ในห้องประชมุของสมาคมนสิติเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ถนนพหลโยธิน

	 ยังไม่หมดเพียงแค่นี้	กรมปศุสัตว์	มี	“เจ้านาง”	อัญชลี	สุขโหตุ	(ณ	เชียงใหม่)	เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านควายหรอืกระบอื	ระดับแนวหน้าของประเทศในกลุม่อาเซียน	ม	ีวทิวสั	เวชบษุกร	เป็น	ผอ.ศนูย์วิจยั

และบ�ารงุพนัธ์สตัว์สรุนิทร์	และทีก่รมประมง	ม	ีดร.พลูทรพัย์	วริฬุหกลุ	ซึง่จบจากคณะเกษตรเมเจอร์

วิทยาศาสตร์การอาหาร	 ท�างานอยู่ที่กรมประมงตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ	 ๑๐	

ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง	ของกรมอย่างภาคภูมิ

	 ยังมีเพื่อนเราอีกที่ท�างานกระจัดกระจายอยู่ในกรมต่างๆ	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

ที่จะกล่าวถึงก็ที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มี	อุดม	สิทธิเดช	ท�างานในหน่วยงานนี้	ตั้งแต่ส�านักนี้

ยังเป็นแค่กองจนเกษียณอายุ	 เรียกว่าคร�่าหวอดกับงานจนเดี๋ยวนี้อุดมเขี้ยวหักกร่อน	 กรมส่งเสริม

สหกรณ์เป็นกรมที่ส�าคัญอีกกรมหนึ่ง	 เพื่อนในคณะเกษตรของเราที่จ�าได้ว่าท�างานอยู่ในกรมน้ี	 คือ	

บุญนะ	 ติระกุล	 เชี่ยวชาญเรื่องสหกรณ์โคนม	 สุรินทร์	 สกุลธนะ	 ไพฑูรย์	 วิบูลย์ภาณุเวช	 สุรินทร์

ไปเป็นสหกรณ์จงัหวดัหลายจงัหวดัในภาคอสีาน	ไพฑรูย์	รบัต�าแหน่งสดุท้ายก่อนเกษยีณเป็นสหกรณ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ทุกคนยังมีอุดมการณ์ด้านสหกรณ์เพื่อเกษตรไทยตามรอยของพระราช

วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยอย่างเปี่ยมล้น

	 ยังไม่หมดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อนสายกรมการข้าวซ่ึงช่วงหลังแยกออกมา

จากกรมวิชาการเกษตร	มีเพื่อนที่ไปมีบทบาทที่ศูนย์วิจัยข้าวที่มีสถานีทดลอง	(ศูนย์วิจัย)	กระจายไป



71กึ่งศตวรรษ KU 27

ทั่วประเทศ	เท่าที่พบปะกันก็มี	สุเทพ	นุชสวาท	สมัคร	ยิ่งยง	วลัยพร	แสนวงษ์	เด็ดเชาวน์	ไกรสรกุล	

เพื่อนแต่ละคนเป็นนักวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและให้ผลผลิตสูง	 ท�าให้

ชาวนาไทยมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	น่าชื่นใจแทนเพื่อนของเราจัง

	 ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือ	ส.ป.ก.	มีเพื่อนเราที่อยู่ที่นี่เหมือนกัน	เท่าที่ทราบก็มี	

มาโนชญ์	คูวรากุล	คนนี้เป็นเลขานุการกรม	และมี	ยุวนุช	ศิริบุตร	(นาคประทุมสวัสดิ์)	ขวัญใจของ

หนุ่มกองทุนฯ	มังกร	นาคประทุมสวัสดิ์	เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกในช่วงเวลาก่อนเกษียณ

	 ที่ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีงานส�าคัญงานหนึ่ง	คือ	งานโครงการเกษตร

ที่สูง	 งานนี้ต้องท�างานควบคู่ผูกพันกับโครงการหลวง	 ซึ่งเป็นงานตามโครงการในพระราชด�าริ	

สทุศัน์	ปล้ืมปัญญา	เพือ่นเรารบัผดิชอบเป็นผูอ้�านวยการโครงการเกษตรทีสู่งมาแต่เริม่ต้น	มพีระองค์เจ้า

ภีศเดช	 รัชนี	 เป็นที่ปรึกษาและอ�านวยการ	 ปัจจุบันสุทัศน์เป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิโครงการหลวง	

ประจ�าอยู่ที่เชียงใหม่โดยตลอดแม้จะมีบ้านเดิมอยู่ที่อยุธยาก็ตาม

	 ในส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ยังมีหน่วยงานที่ต้ังมาใหม่และข้ึนตรงกับ

ส�านักงานฯ	อีก	นั่นก็คือ	ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ที่รับรู้มามีเพื่อนเราที่เป็นเกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั	(กษ.)	อยู	่๒-๓	คน	เท่าทีต่ดิตามได้มากม็	ีณรงค์	ศรพีุม่	เป็นเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั

เพชรบุร	ีอกีคนหนึง่คอื	สมพศิ	กาเยาว์	(พชิญ์	พทิยาภา)	รายนีเ้ตบิโตจากกรมส่งเสรมิการเกษตรมาก่อน	

และมาเกษียณในต�าแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	แถมเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลอีกด้วย	

ออิ	ิมเีพือ่นอกีคนหนึง่อยูท่ีก่รมส่งเสรมิการเกษตรมาตลอดตัง้แต่บรรจุ	อาจจะกล่าวได้ว่าได้รับต�าแหน่ง

เกษตรจังหวัดเป็นคนแรกๆ	ของรุ่นและเป็นเกษตรจังหวัดในหลายจังหวัด	คือ	สุทิน	ศรีเผด็จ	เพื่อนๆ

จึงล้อว่า	 สุทินมีอาชีพเป็นเกษตรจังหวัด	 ๕๕๕	 ท้ายสุดสุทินมาเป็นเกษตรจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของ

ภาคใต้	นั่นคือ	เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	และเมื่อพูดถึงกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว	ต้องไม่ลืม

ผู้หญิงเก่งของกรมคนนี้ที่ช่ือว่า	 “ต้อย”	 พรทิพย์	 ศรีแสงจันทร์	 เลขานุการกรมส่งเสริมการเกษตร	

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๕๓

	 ผู้เขียนขอยุติการพูดถึงพวกเราที่ท�าราชการและรัฐวิสาหกิจไว้เพียงแค่น้ีก่อน	 ยังมีพวกเรา

อีกเป็นจ�านวนมาก	 ไปท�างานในภาคเอกชน	 หรือเปิดกิจการเป็นของตนเอง	 จัดได้ว่าเป็นระดับ

เสี่ยร้อยล้าน	พันล้าน	กันเป็นทิวแถว	หลายคนเคยไปชิมลางทางด้านการเมืองมาบ้างแล้ว	เช่น	ภักดี	

กุลบุญ	 เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์	 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช	

เมื่อ	๓๐	ปีก่อน	ปัจจุบันมีธุรกิจหลายอย่าง	แถวจังหวัดตรังและกระบี่	เช่นเดียวกับ	บุญรักษ์	ตุ้ยศิริ	

หรือ	ดร.พลัฏ	ฐิติณัฐชนน	ซึ่งท�ากิจการปาล์มน�้ามันที่กระบี่	ส�าหรับที่กระบี่ยังมี	บุญเวช	ตันธนวัฒน์	

นายหวัใหญ่เจ้าของกจิการโรงแรมและธรุกจิหลายอย่างทีน่ัน่	และโปรดอย่าลมืทีภ่เูกต็	สดุารตัน์	(ณฐัยา)	

สามพระยา	แห่ง	Id	Residence	ทีใ่ครไปภเูกต็ควรจะแวะพกัและสดุารตัน์ยงัรัง้ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

สถาบันการสอนและอบรมวิชาการโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ที่นั่นด้วย
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	 ใครที่มีโอกาสไปทางภาคเหนือ	 ที่เชียงใหม่	 จะต้องแวะไปหาเสี่ย	 ประพันธ์	 บูรณุปกรณ์	

อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่	 เจ้าของธุรกิจร้านเครื่องเงินใหญ่และหุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรม

ดิเอ็มเพรส	 โรงแรมระดับ	 ๕	 ดาว	 ที่เชียงใหม่ยังมีคู่ขวัญ	 ธวัช	 และ	 ขนิษฐา	 เชิดสถิรกุล	 มีธุรกิจ

เปิดร้านจ�าหน่ายวัสดุและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรระดับบิ๊ก	 และมีกิจการเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท	

รีสอร์ทดังอันสวยงามน่าพักที่สันป่าตอง	 ส่วนในใจกลางเมือง	 พงษ์พนา	 หรือ	 สมชาย	 อยู่สุข	

พ่อม่ายป้ายแดง	 ก็เป็นเจ้าของตีฆ้องเรสสิเดนซ์	 ที่พักที่เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยว	 ฝร่ัง	 ไทย	 จีน	

และถ้าหากไปเชียงใหม่แล้วมีปัญหา	 ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล	 โปรดไปหา	 บรรจบ	 มุสิกสุคนธ์	 ที่จบ	

Food	Science	แต่หนัมาเอาดทีางกฎหมาย	จะรบัเป็นทนายว่าความให้อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	

เมื่อจะไปเชียงใหม่	ก็ต้องผ่านนครสวรรค์	ซ้ง	ทรงศักดิ์	วรวิทย์รัตนกุล	(ประโยชน์กุลนันท์)	เจ้าของ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ใหญ่แห่งเมืองปากน�้าโพอยู่ที่นั่น	ให้ซ้ง	เลี้ยงข้าวสักมื้อจะเป็นอะไรไป

	 ในย่านภาคกลางมี	 ประคอง	 วุฒิวณิช	 เป็นเจ้าของกิจการโรงน�้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของลพบุรี

อยู่ที่นั่น	 ประคองยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนที่มาแวะลพบุรี	 หากจะไปทางสุพรรณบุรี	 ผ่านอ�าเภอ

ศรีประจันต์ไม่ควรลืมหา	 รัสพร	 (นิติพงษ์)	 สมบูรณ์วิทย์	 แห่งร้านรัสพรการเกษตร	 จะได้ชวนกัน

ไปหากุ้ง	ปลา	อร่อยๆ	ที่อ�าเภอสามชุกกินกัน	ที่ท่าม่วง	กาญจนบุรี	พีระเดช	เหลืองสกุล	มีรังกล้วยไม้

รังใหญ่มีกล้วยไม้ตัดดอกสวยๆ	 อยู่ที่นั่น	 ผลงานผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ของพีระเดช

โดดเด่นจนได้รับรางวัลเมื่อต้นปีที่ผ่านมา	ผ่านมาทางจันทบุรี	มีพวกเราอยู่ที่นั่นหลายคน	คนแรกคือ	

สมชาย	ศิริฤกษ์พิพัฒน์	อดีตนักรักบี้ทีมชาติ	อดีตเจ้าพ่อธุรกิจจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	

ปัจจบุนัหนัมาเป็นชาวสวนทีจ่นัทบรุเีตม็ตวั	ทีจ่นัทบรุเีพือ่นเรามกีจิการท�าสวนผลไม้พวกทเุรยีน	มังคุด	

สละ	ลองกอง	ล�าไย	ฯลฯ	หลายคน	เช่น	วิชัย	สันติกุล	ไพฑูรย์	ศิษย์ธานนท์	ถ้าไปที่โป่งน�้าร้อน	จะพบ	

พิสัณห์	พื้นผล	ท�าสวนไม้ยูคาและมะขามหวานที่นั่น

	 พูดถึงเรื่องของเอกชน	เราคงจ�าได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้	บริษัท	เจียไต๋	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเจ้าพ่อ

ในวงการเมล็ดพันธุ์	 ได้จัดสาธิตพันธุ์พืชใหม่ๆ	 โดยเฉพาะพืชผัก	 ที่หลากหลายนานาชนิด	 มีความ

แปลกใหม่	น่าทึง่	น่าชมและน่าสนใจมาก	โดยจดัทีฟ่าร์มสาธติของบรษิทั	ทีอ่�าเภอไทรโยค	กาญจนบรุี	
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มผีูเ้ข้าไปชมงานน้ีจ�านวนมากมายทกุปี	ผู้ทีเ่ป็น	Big	Boss	คนส�าคัญในการจัดงานน้ีกคื็อ	วนิิจ	ชวนใช้	

ชาวคณะเกษตร	รุน่	๒๗	รองผูจั้ดการอาวุโสของบริษทั	เจีย๋ไต๋	จ�ากดั	ปัจจบุนั	วนิจิเป็นทีป่รกึษาสมาคม

การค้าเมล็ดพันธุ์ไทย	ที่มี	ดร.ชัยฤกษ์	สงวนทรัพยากร	เพื่อนเคยู	๒๗	อีกคนหนึ่งเป็นนายกสมาคม

	 เพื่อนที่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจทางด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	 ที่เป็นที่รู้จักกันด	ี

ประกอบไปด้วย	ปกรณ์	วรเศวต	บุญมี	 เรืองรัตน์	ทวี	แสงทอง	แต่ที่ฉีกแนวไปท�าธุรกิจอื่นๆ	ก็คือ	

เสีย่วจิติร	เจรญิจติไพศาล	เศรษฐใีจบุญ	ทีม่บีรษิทัจ�าหน่ายข้าวเกรยีบกุง้	ในเครือ่งหมายการค้า	“ปจู๋า”	

อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน	 สุดท้ายตอนน้ีโรงเรียนเปิดเรียนแล้ว	

โปรดอย่าลืมห้างสมใจนึก	 บางล�าภู	 เจ้าของชุดนักเรียนอันเล่ืองชื่อแต่ครั้งอดีต	 ที่มีเพื่อนเรา	 อุดม	

อมรวัฒนา	เป็นทายาทรุ่นที่	๑	ของห้างนี้

	 ต้องขออภยั	กบัเพือ่นๆ	ทีต่กหล่นรายชือ่ไป	โดยทีผู่เ้ขยีนไม่ได้กล่าวถงึ	ด้วยเหตผุลหลายประการ	

โดยเฉพาะเรื่องของการได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน	เพราะยังขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะ

ข้อมลูทีไ่ด้มาจากเจ้าตวัเอง	ข้อเขียนทีอ่อกมาวันนีอ้าจมเีพือ่นๆ	ตติงิว่า	ผูเ้ขยีนอาจจะกล่าวถงึ	คนทีม่ี

ต�าแหน่งหน้าที่การงานมากเกินไปสักนิด	หรือเขียนในลักษณะ	“คณะนิยม”	เกินไป	จริงๆ	แล้วเจตนา

ผูเ้ขยีนเพยีงอยากจะย�า้ให้เหน็ว่าคณะเกษตรแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	มคีวามยิง่ใหญ่	ทีไ่ด้สร้าง

พวกเราชาวเกษตร	KU	27	ออกไปรบัใช้ชาตแิละสงัคมไทยมากมายเหลอืเกนิ	และไม่ได้หมายความว่า	

ผู้เขียนจะละเลยหรือไม่นึกถึงเพื่อนคนอื่น	 เพื่อนทุกคนมีความยิ่งใหญ่ในหัวใจของพวกเราเสมอ	

ตลอดระยะเวลา	๔	ปีที่เรียนด้วยกัน	จากนั้นอีก	๔๖	ปี	เราก็ยังได้มีโอกาสมาร่วมอยู่ในสังคมเดียวกัน	

นั่นก็คือ	ความเป็นชาวเคยู	๒๗	

	 เวลาทีผ่่านมาเราอาจจะได้พบปะเจอะเจอกนัมากบ้างน้อยบ้างตามแต่โอกาส	ต้องพดูตามตรง

ว่าเราอาจจะไม่เคยพบหรือเจอะเจอเพื่อนๆ	 บางคนเลย	 หลายคนที่ก้าวจากรั้วบางเขนไปแล้ว	

เราไม่เคยได้พบกัน	ไม่เคยเห็นหน้า	และไม่รู้กระทั่งข่าวคราวของเพื่อนเลยก็มี	 เขาและเธอเหล่านั้น	

จะอยู่เย็นเป็นสุข	หรือประสบความทุกข์ยากอย่างมหันต์อย่างไร	ก็ไม่อาจมีใครรับรู้ได้	 เพื่อนบางคน

ได้ข่าวแว่วมาว่าก�าลังป่วยหนักบ้าง	 บางรายก็ว่าตอนน้ีนอนติดเตียงแล้ว	 เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า

เพื่อนคนนั้นคนนี้ไม่อยากจะเจอใคร	 ขออยู่คนเดียวไม่อยากไปไหน	 ผู้เขียนอยากจะบอกเพ่ือนๆ	

แทนพวกเราทุกคนว่า	 พวกเราจะยินดีปรีดาด้วยกับเพื่อนที่มีความสุข	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัย	 สว.	

และในทางตรงกนัข้าม	เราห่วงใย	อาทรและทกุข์ร้อนด้วยกบัเพือ่นทีป่ระสบปัญหาของชีวติ	ทัง้ร่างกาย

และจิตใจเสมอ	สิ่งที่น่าจะเยียวยาได้ทางหนึ่งก็คืออยากให้เพื่อนไว้ใจพวกเรา	ชาว	KU	27	ขอความ

กรณุาสละเวลาให้กบัเพือ่นร่วมรุน่สักวนัหนึง่	หากเพือ่นพอจะไปไหนมาไหนได้	หรอืจะให้เพือ่นมารบั	

เพื่อมาร่วมงานสังสรรค์	KU	27	ปีละหนึ่งครั้งก็ยังดี	มาเล่าความหลัง	มานั่งพูดนั่งคุยถึงทุกข์หรือสุข

ให้เพ่ือนได้รับรู้	 ก็จะเป็นหนทางที่ดีกว่าการที่เพื่อนจะเก็บตัวเงียบๆ	 ใช่ไหม	 ถ้าปีนี้	 ครั้งนี้ท�าไม่ทัน	

อย่างนั้นเริ่มต้นคิดใหม่ท�าใหม่	ในวาระหน้า	ดีไหมครับ	?
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